

Những Nhân viên sống sót sau Cyclone bão Laura và Delta sống trong các Căn nhà của FEMA Đều Gia hạn đến ngày 31 Tháng Mười Hai Có thể Nhà Cho thuê

Release Date: Tháng 1 25, 2022

BATON ROUGE, La. – Theo yêu cầu của tiểu bang, FEMA hiện đang cung cấp cho khoảng 1,946 hộ gia đình sống sót sau cơn bão Laura và Delta thêm thời gian để sống trong các căn nhà do cấp quan cung cấp khi họ hoàn thành các bước cuối cùng của quá trình khế ước thuê. Kết thúc ban đầu cho chương trình này có thể xảy ra sớm vào ngày 28 Tháng Hai.

Việc gia hạn chương trình nhà tạm thời có thể cho phép người cư ngụ hoàn thành kế hoạch nhà của mình cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai. Là một phần của việc gia hạn và theo thỏa thuận với tiểu bang, bất kể từ ngày 1 Tháng Ba, những người cư ngụ sẽ bắt đầu tính tiền thuê nhà hàng tháng liên quan đến thu nhập có thể chấp nhận được dựa trên giá trị thị trường cho các bước tiếp theo của quá trình. Các viên chức của FEMA kêu gọi những người cư ngụ hoàn thành hoặc làm theo bất kỳ yêu cầu gì về tiền thuê nhà nào trước ngày 28 Tháng Hai, hạn chế về giá trị thuê nhà theo thị trường cho các căn nhà của họ.

Việc hỗ trợ này được kỳ vọng và tiếp tục được tham gia chương trình nhà của FEMA được xác định hàng tháng với các chi phí nhà và trên cơ sở hai tuần một lần với những người thuê nhà. Để duy trì tình trạng hỗ trợ này, những người cư ngụ phải cho thấy họ đang tiếp tục tìm kiếm trong kế hoạch nhà lâu dài của mình.

Vào thời điểm cao nhất của chương trình, có 2,400 hộ gia đình được kỳ vọng sẽ được cấp phép để tái các căn nhà bị hư hỏng do FEMA cung cấp, được tái tái 12 giáo xứ. Gần 75% cư dân sống trong các căn nhà tạm thời FEMA của họ.

Các nhà lãnh đạo địa phương, tiểu bang và liên bang đang tìm kiếm những người cư ngụ sống sót tạm thời giúp những nhân viên sống sót được hỗ trợ của Laura và Delta sống trong các căn nhà tạm thời để họ có thể sống một cách an toàn.

FEMA và các nhóm nhà Chủng tộc Liên bang (State Joint Recertification) của Tiểu bang tiếp tục gặp gỡ thường xuyên với những người cư ngụ để hỗ trợ những công việc khó khăn cần thiết để tái lập các căn nhà tạm thời. Các nhóm thường



xuyên ch? d?n nh?ng ng??i c? ng? ??n các ngu?n tr? giúp s?n có và t? v?n cho h? v? các yêu c?u và h?n chót c?a ch??ng trình.

Các viên ch?c kh?c ph?c h?u qu? l?u ý r?ng m?t s? c?ng ??ng Louisiana ?ã thông qua các mi?n tr? phân vùng t?m th?i ?? cho phép các c?n nhà di ??ng c?a FEMA trong các b?t ??ng s?n t? nhân ho?c trong các khu v?c ??c bi?t ng?p l?t nguy hi?m. M?t s? tr??ng h?p mi?n tr? s? h?t h?n vào ngày k?t thúc ban ??u là ngày 28 Tháng Hai. ?? ch?c ch?n r?ng h? không vi ph?m quy ??nh v? phân vùng c?a ??a ph??ng, nh?ng ng??i c? ng? ???c khuy?n khích ki?m tra v?i các quan ch?c ??a ph??ng c?a mình.



FEMA